

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)

ร้อยละ 20 (Competency)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

<p><b>1. ความรับผิดชอบ (Accountability)</b>          รับผิดชอบต่องานและเชื่อถือได้ว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะสำเร็จอย่างดี</p>	<p><b>2. ความซื่อสัตย์ (Integrity)</b>          มีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย</p>	<p><b>3. ความกระตือรือร้น พร้อมปรับเปลี่ยน (Agility)</b>          มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้</p>
<p><b>ระดับ 1</b>          ขาดความรับผิดชอบต่องานและเชื่อถือในหน้าที่การงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย</p>	<p><b>ระดับ 1</b>          ขาดความซื่อสัตย์ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p>	<p><b>ระดับ 1</b>          ขาดความกระตือรือร้นและไม่รับพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลง</p>
<p><b>ระดับ 2</b>          บกพร่องความรับผิดชอบต่องานวินัยการส่งข้อสอบ/ส่งเกรด/course spec &amp; result/งานอื่น ๆ ที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย</p>	<p><b>ระดับ 2</b>          ปฏิบัติตามกฎระเบียบแต่ยังมีความบกพร่อง</p>	<p><b>ระดับ 2</b>          ขาดความกระตือรือร้น แต่ปรับพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>ระดับ 3</b>          ส่งข้อสอบ/ส่งเกรด/course spec &amp; result/งานที่มอบหมาย โดยไม่บกพร่อง และกรณีอาจารย์อายุงาน 2 ปีขึ้นไป ต้องมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี</p>	<p><b>ระดับ 3</b>          ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด</p>	<p><b>ระดับ 3</b>          เตรียมการเรียนสอน (material/tool) ให้ทันสมัย และสม่ำเสมอ และริเริ่มงานวิจัย (ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย)</p>
<p><b>ระดับ 4 (เพิ่ม)</b>          มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p>	<p><b>ระดับ 4 (เพิ่ม)</b>          ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมสม่ำเสมอ</p>	<p><b>ระดับ 4</b>          มีความก้าวหน้าการขอตำแหน่งวิชาการ/สมรรถนะอาจารย์โดยมีการประเมินการสอนและเตรียมผลงานทางวิชาการ</p>
<p><b>ระดับ 5</b>          ได้รับการยกย่องบุคคลที่มีความรับผิดชอบ</p>	<p><b>ระดับ 5</b>          บุคคลที่ได้รับการยกย่องด้านความซื่อสัตย์</p>	<p><b>ระดับ 5</b>          เป็นอาจารย์ตัวอย่างหรือนักวิจัยดีเด่น</p>

<b>4. ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน (Innovation)</b> มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทำงานให้มีคุณค่ามีประโยชน์	<b>5. การบริหารจัดการ (Management)</b> มีกลยุทธ์และแผนงานที่ดี	<b>6. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer Oriented)</b> ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน
<b>ระดับ 1</b> ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	<b>ระดับ 1</b> ไม่มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่ดี	<b>ระดับ 1</b> ความพึงพอใจผล PSU-TES ผลประเมินน้อยกว่า 3.0 (ผู้เข้าประเมินไม่น้อยกว่า 70%)
<b>ระดับ 2</b> มีการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน แต่ไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน	<b>ระดับ 2</b> มีการบริหารจัดการการเรียนการสอน แต่ขาดกลยุทธ์และแผนงานที่ดี	<b>ระดับ 2</b> ความพึงพอใจผล PSU-TES ผลประเมินระหว่าง 3.0 - 3.5 (ผู้เข้าประเมินไม่น้อยกว่า 70%)
<b>ระดับ 3</b> มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน/พัฒนาเครื่องมือ/ชุดการเรียนการสอน	<b>ระดับ 3</b> มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับที่ 1	<b>ระดับ 3</b> ความพึงพอใจผล PSU-TES ผลประเมินระหว่าง 3.5 - 4.3 (ผู้เข้าประเมินไม่น้อยกว่า 70%)
<b>ระดับ 4</b> มีผลงานการแต่งตำราหรือหนังสือ	<b>ระดับ 4</b> มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับที่ 2	<b>ระดับ 4</b> ความพึงพอใจผล PSU-TES ผลประเมินระหว่าง 4.3 - 4.8 (ผู้เข้าประเมินไม่น้อยกว่า 70%)
<b>ระดับ 5 (เพิ่ม)</b> ได้รับรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	<b>ระดับ 5</b> มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับที่ 3	<b>ระดับ 5</b> ความพึงพอใจผล PSU-TES ผลประเมินมากกว่า 4.8 (ผู้เข้าประเมินไม่น้อยกว่า 70%)

<p><b>7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ValueResource Utilization)</b> ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>8. การมีจิตอาสา (Volunteering Spirit)</b> มีจิตอาสา ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”</p>	<p><b>9. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)</b> ให้ความร่วมมือรับฟังความคิดเห็น มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน</p>
<p><b>ระดับ 1</b> ขาดความตระหนักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ระดับ 1</b> ขาดจิตอาสาปฏิบัติงานส่วนรวมของหน่วยงาน</p>	<p><b>ระดับ 1</b> ขาดการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม</p>
<p><b>ระดับ 2</b> ปฏิบัติเป็นครั้งคราวในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ระดับ 2</b> มีจิตอาสาปฏิบัติงานส่วนรวมของหน่วยงานเป็นครั้งคราว</p>	<p><b>ระดับ 2</b> เข้าร่วมประชุมบุคลากร CoC Meeting เป็นบางครั้งหรือไม่ได้เข้าร่วม โดยไม่มีเหตุความจำเป็น</p>
<p><b>ระดับ 3</b> ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงาน/การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสม่ำเสมอ</p>	<p><b>ระดับ 3</b> อาสาร่วมงานประชาสัมพันธ์ /อาสาร่วมกิจกรรมวิทยาลัยฯ และวิทยาเขตตามที่กำหนด</p>	<p><b>ระดับ 3</b> เข้าร่วมประชุมบุคลากร CoC Meeting และร่วมทำงานที่วิทยาลัยฯ ดำเนินการเป็นคณะทำงาน</p>
<p><b>ระดับ 4</b> เสนอแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ระดับ 4 (เพิ่ม)</b> อาสาทำงานหัวหน้างานมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ (คณะทำงานหรือกรรมการของวิทยาลัยฯ)</p>	<p><b>ระดับ 4 (เพิ่ม)</b> การร่วมรับผิดชอบนำทีมคณะทำงาน</p>
<p><b>ระดับ 5</b> บุคคลที่ได้รับรางวัลด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ตัวอย่างงาน TQM)</p>	<p><b>ระดับ 5 (เพิ่ม)</b> เป็นบุคคลตัวอย่างด้านจิตอาสา</p>	<p><b>ระดับ 5 (เพิ่ม)</b> เป็นบุคคลดีเด่นด้านการทำงานเป็นทีม</p>

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 16% (บุคลากรสายวิชาการ) 2567

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ลำดับ	ด้าน	หัวข้อประเมิน	คะแนนสูงสุด	เกณฑ์คะแนน
1	วิชาการ	การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	8% ต่อหลักสูตร	คะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลคะแนนประเมินปีการศึกษา ที่ผ่านมา 1) 4.00 ขึ้นไป 8% 2) 3.75 ขึ้นไป 6% 3) 3.50 ขึ้นไป 4% * โดยผู้ที่มีส่วนร่วมหลักไม่เกิน 5 คนต่อหลักสูตร (รายงานโดยประธานหลักสูตร) แต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมหลายหลักสูตรได้
2		การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	2-4% ต่อ module	1. จัดทำสื่อการสอนและเผยแพร่ในระบบ PSU MOOC 1.1 module ละ 4% ตามสัดส่วนของแต่ละคน โดยต้องผ่านการกลั่นกรองตามระบบของมหาวิทยาลัย นับเฉพาะสื่อการสอนที่ผ่านการกลั่นกรองในปีประเมิน 1.2 หากมีผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรรวมแล้ว 30 คนขึ้นไป (ไม่นับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และผู้เรียนซ้ำ) ในปีประเมิน แต่สื่อการสอนอาจเป็นของปีอื่น ๆ ได้ โดยต้องมีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานจะได้เพิ่มอีก 4% 2. จัดทำสื่อการสอนและเผยแพร่ในระบบ CoC MOOC 2.1 module ละ 2% ตามสัดส่วนของแต่ละคน โดยต้องผ่านการกลั่นกรองตามระบบของวิทยาลัยฯ นับเฉพาะสื่อการสอนที่ผ่านการกลั่นกรองในปีประเมิน 2.2 หากมีผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรรวมแล้ว 30 คนขึ้นไป (ไม่นับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และผู้เรียนซ้ำ) ในปีประเมิน แต่สื่อการสอนอาจเป็นของปีอื่น ๆ ได้ โดยต้องมีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานจะได้เพิ่มอีก 2%
3		การจัดการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning	4% ต่อรายวิชา	มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในรายวิชาของตนเอง (หากมีผู้สอนหลายคน นับตามสัดส่วนความรับผิดชอบ) โดยไม่รวมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา สหกิจศึกษา ฝึกงาน โครงการงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิจารณ์ โดยประธานหลักสูตร รายวิชาละ 4% ส่งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน และหลักฐานตัวอย่างผลงานของนักศึกษา
4		หลักสูตร Non-degree / Credit Bank	10% ต่อชุดวิชา	1) หลักสูตรระยะสั้น (Certificate Program) ในลักษณะหลักสูตร Non-degree เช่น CoC Trendy Train (มากกว่าหรือเท่ากับ 3 หน่วยกิต) - ส่งข้อเสนอรายวิชา/กิจกรรม (หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานหลัก) รายวิชา/กิจกรรมละ 1% - อนุมัติและจัดการเรียนการสอนรายวิชา/กิจกรรม รายวิชา/กิจกรรมละ 4% โดยแบ่งคะแนนตามสัดส่วนภาระงานของผู้สอน 2) ชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา 2.1 กรณีที่ไม่ประสงค์รับทุนจาก สปอว. (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 หน่วยกิต) - ส่งข้อเสนอชุดวิชา (Module) (หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานหลัก) ชุดวิชาละ 1% - อนุมัติและจัดการเรียนการสอนชุดวิชา (Module) ชุดวิชาละ 6% โดยแบ่งคะแนนตามสัดส่วนภาระงานของผู้สอน 2.2 ประสงค์รับทุนจาก สปอว. (มากกว่าหรือเท่ากับ 9 หน่วยกิต) - ส่งข้อเสนอชุดวิชา (Module) (หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานหลัก) ชุดวิชาละ 2% - อนุมัติพิจารณาการให้ทุนจาก สปอว. และดำเนินการจัดโครงการ ชุดวิชาละ 8% โดยแบ่งคะแนนตามสัดส่วนภาระงานของผู้สอน

ลำดับ	ด้าน	หัวข้อประเมิน	คะแนนสูงสุด	เกณฑ์คะแนน
5	วิชาการ	สมรรถนะอาจารย์	6%	1) ยื่นขอ = 1% 2) ผ่านเกณฑ์ปีแรก - ครุณาจารย์ = 2% - วิชาจารย์ = 3% - สามัตถิยาจารย์ = 4% - สิกขาจารย์ = 5% 3) แต่ละปีที่ผ่านมาการประเมินหลังจากปีแรก - ครุณาจารย์ = 2% - วิชาจารย์ = 3% - สามัตถิยาจารย์ = 4% - สิกขาจารย์ = 5%
6		ปฏิบัติงานในรายวิชา หรือ กิจกรรมที่ขาดแคลน ผู้สอน/วิทยากร ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัยฯ	4%	1) รายวิชาในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ที่สอนแทนอาจารย์พิเศษ ได้ 4% ต่อรายวิชา และให้ครั้งแรกครั้งเดียว 2) รายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ที่ไม่มีอาจารย์รับสอน ได้ 4% ต่อรายวิชา และได้ครั้งแรกครั้งเดียว 3) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 1% ต่อหน่วยกิต และให้ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น และต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนการสอนโครงการพิเศษ
7	วิจัยและนวัตกรรม	บทความวิจัยตีพิมพ์	8% ต่อบทความ	คะแนนต่อบทความ กรณีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1) WoS Q1 = 8% 2) WoS Q2 = 7% 3) WoS Q3 = 6% 4) WoS Q4 = 5% 5) Scopus = 4%  คะแนนต่อบทความ กรณีตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus = 1% <u>เงื่อนไข:</u> 1. ต้องเป็น First Author หรือ Corresponding Author เท่านั้น 2. ต้องเป็นบทความวิจัยหรือ Review Article เท่านั้น 3. เลือกได้ว่าจะนับวันที่ได้รับการตอบรับหรือวันที่ตีพิมพ์ โดยแต่ละบทความ สามารถใช้ Claim ได้ 1 ปีประเมิน เท่านั้น
8		ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย	8%	"จำนวนทุนวิจัยรวมทุกโครงการจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (เฉพาะทุนวิจัยที่มีการหักเงินเข้าวิทยาลัยฯ) โดยนับเฉพาะสัดส่วนของตนเอง 1) มากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี = 8% 2) 3-5 ล้านบาทต่อปี = 7% 3) 1-3 ล้านบาทต่อปี = 6% 4) 300,000-1 ล้านบาทต่อปี = 4% 5) 50,000-300,000 บาทต่อปี = 3%"
9		ทีมวิจัยหรือศูนย์วิจัยภายในมหาวิทยาลัย	8%	1. ศูนย์วิจัยภายในมหาวิทยาลัย (ได้รับการสนับสนุนจาก RDO) 1.1 ปีแรกที่ก่อตั้ง 1.1.1 หัวหน้าทีม = 8% 1.1.2 สมาชิก = 6% 1.2 ปีที่สองเป็นต้นไป 1.2.1 หัวหน้าทีม = 6% 1.2.2 สมาชิก = 5% 2. ทีมวิจัยภายในวิทยาลัยฯ (ปีแรกที่ก่อตั้ง) 2.1 หัวหน้าทีม = 4% 2.2 สมาชิก = ไม่นเกิน 2% (ขึ้นอยู่กับพิจารณาของหัวหน้าทีมวิจัย)

ลำดับ	ด้าน	หัวข้อประเมิน	คะแนนสูงสุด	เกณฑ์คะแนน
10	วิจัยและนวัตกรรม	การได้รับรางวัลจากงานวิจัย/นวัตกรรม/ การแข่งขันทางวิชาการ ทั้งของอาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงรางวัลนักวิจัยดีเด่น	8%	3-8% ของการแข่งขันที่เป็นที่ยอมรับของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 1) ระดับนานาชาติ (ลำดับที่ 1-3) 8% 2) ระดับชาติ (ลำดับที่ 1-3) 4% 3) ระดับภูมิภาคจัดโดยหน่วยงานระดับชาติ (ลำดับที่ 1-3) 3% 4) ระดับมหาวิทยาลัย (ลำดับที่ 1-3) 2% 5) ระดับวิทยาเขต (ลำดับที่ 1-3) 1% 6) รางวัล Best Paper ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3% * แต่ละการแข่งขันนับเฉพาะรอบสุดท้ายที่เข้ารอบเท่านั้น และต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน CoC News
11		ผลงานที่ได้จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร	8% ต่อผลงาน	สิทธิบัตร: ได้รับการอนุมัติการจดสิทธิบัตร 8% อนุสิทธิบัตร: ได้รับการอนุมัติการจดอนุสิทธิบัตร 6%
12		การเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติที่อยู่ ต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ วิจัย	8% ต่อคน	เชิญอาจารย์ที่มีชื่อเสียง (ตามเกณฑ์ ส่นับสนุนกองทุนวิจัย วิทยาเขตภูเก็ต) มาเป็น Visiting Professor ทำวิจัย 8% * ทั้งนี้ อาจารย์ชาวต่างชาติต้องได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ
13	บริการวิชาการ	จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	8% ต่องานประชุม	กรณีวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพ หรือเจ้าภาพร่วม 1) หัวหน้าฝ่าย 8% 2) สมาชิกทำงานในฝ่าย ไม่เกิน 4% รายงานโดยหัวหน้าฝ่าย กรณีอื่น ต้องมีหลักฐานความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน 1) หัวหน้าฝ่าย 8% 2) สมาชิกทำงานในฝ่าย ไม่เกิน 3% รายงานโดยหัวหน้าฝ่าย หรือประเมินโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากคณบดี * หมายเหตุ: ไม่รวมการเป็น Reviewer, Session Chair หรือ Speaker
14		โครงการบริการวิชาการที่เกิดรายได้ให้ วิทยาลัยฯ	8%	จำนวนทุนที่เกิดรายได้ให้วิทยาลัยฯ รวมทุกโครงการ โดยนับเฉพาะสัดส่วนของตนเอง คิดจากยอดทุนเต็มจำนวนที่ได้รับการ อนุมัติ 1) มากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี = 8% 2) 2-3 ล้านบาทต่อปี = 7% 3) 1-2 ล้านบาทต่อปี = 6% 4) 0.2-1 ล้านบาทต่อปี = 4% 5) 50,000-200,000 บาทต่อปี = 2%

ลำดับ	ด้าน	หัวข้อประเมิน	คะแนนสูงสุด	เกณฑ์คะแนน
15	บริการวิชาการ	งานบริการวิชาการที่เกี่ยวกับการเป็นผู้สอน หรือวิทยากรในโครงการที่มีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ	4% ต่อโครงการ/รายวิชา	2-4% ต่อโครงการหรือรายวิชา ประเมินโดยรองคณบดีกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ตัวอย่าง: 1) สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 4% ต่อรายวิชา 2) วิทยากรอบรมให้นักเรียนหรือบุคคลภายนอก 3 ชม. 1% 3) โครงการกิจสาธารณะ หรือโครงการที่ตอบสนองประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 2%  * ทั้งนี้ไม่รวมการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ** ทั้งนี้หากเป็นโครงการบริการวิชาการ ที่ไม่ได้มีการระบุหรือกำหนดผู้ร่วมโครงการดังกล่าว ให้วิทยาลัยฯ ประกาศหาผู้ร่วมโครงการ โดยแจ้งให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ ทราบ ทุกครั้ง
16		การเป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพ/สมาคมวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ	2% ต่อกรรมการ	ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน 1) สมาคมในประเทศ 1% 2) สมาคมต่างประเทศ/ระดับนานาชาติ 2%
17		ตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของหลักสูตร	ไม่จำกัด	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 1 คน ได้ 1% <u>เงื่อนไข:</u> 1) ไม่รวมการผ่านเกณฑ์ด้วยการสอบในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เช่น PSU English Skill Test เป็นต้น 2) นักศึกษาต้องอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และไม่เคยผ่านเกณฑ์มาก่อน 3) นักศึกษาแต่ละคนมีผู้ติวที่ได้คะแนนในข้อนี้ได้เพียงคนเดียว 4) ไม่รวมกรณีเป็นวิทยากรโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
18	สื่อสารองค์กร	โครงการ / ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	4% ต่อ MOU	ให้คะแนนผู้ที่ติดต่อประสานงานทำให้เกิด MOU และเกิดกิจกรรมชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรมได้เพียง 1 คน โดยต้องเป็น MOU ใหม่ ในปีประเมินโดยยื่นหลักฐานการประสานงาน 1) หน่วยงานในประเทศ MOU ละ 2% 2) หน่วยงานต่างประเทศ MOU ละ 4%
19		การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ ตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมาย เช่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประชาสัมพันธ์งานวิจัย	ไม่จำกัด	1) การประชาสัมพันธ์ นอกจังหวัดเกิด 2% ต่อวัน 2) การประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดเกิด 1% ต่อวัน 3) การประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบออนไลน์ ครั้งละ 0.5% * จำนวนผู้ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความเห็นของวิทยาลัยฯ
20	งานรับนักศึกษา	การชักชวนให้นักศึกษาสมัครและเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ	4% ต่อนักศึกษา 1 คน	ผู้รับการประเมินเป็นผู้เริ่มกระบวนการชักชวน หรือมีหลักฐานชัดเจนว่าหากไม่มีการชักชวนนักศึกษาจะไม่ตัดสินใจมาเรียน ไม่รวมกรณีสมัครหลังจากประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโครงการของวิทยาลัยฯ ยื่นหลักฐานการสนทน/ประสานงาน 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ในหลักสูตรนานาชาติ 4% 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ในหลักสูตรสอนเป็นภาษาไทย 2% 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ 1 คน ที่ไม่ได้รับทุนจากวิทยาลัยฯ 2%



ลำดับ	ด้าน	หัวข้อประเมิน	คะแนนสูงสุด	เกณฑ์คะแนน
21	งานวิเทศสัมพันธ์	การเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ	8% ต่อคน	1) เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติ สอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 6% 2) เชิญอาจารย์เป็นวิทยากรในการสอน บรรยายทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 1% * ทั้งนี้ อาจารย์ชาวต่างชาติ และวิทยากรต้องได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ
22	กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โค้ช หรือเป็นผู้ร่วมแข่งขันกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	2% ต่อทีม	กรณีที่เป็นที่ปรึกษา/โค้ช: 1% ต่อทีมของนักศึกษาต่อการแข่งขัน หากมีการแข่งขันหลายรอบนับคะแนนเพียงหนึ่งครั้ง กรณีที่เป็นสมาชิกทีมแข่งขันร่วมกับนักศึกษา: 2% ต่อทีมต่อการแข่งขัน หากมีการแข่งขันหลายรอบนับคะแนนเพียงหนึ่งครั้ง กรณีที่ได้อำนาจให้ Claim ในข้อ 11 เท่านั้น ไม่สามารถ claim คะแนน 2 ข้อย่อยจากการแข่งขันหนึ่ง ๆ ได้
23		กิจกรรมของนักศึกษาที่สามารถหาแหล่งทุนหรือสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณที่จัดสรรโดยวิทยาลัยฯ หรือมหาวิทยาลัย	4% ต่อโครงการ	โครงการละ 2% , นานาชาติ 4% <u>เงื่อนไข:</u> 1) ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 2) แต่ละโครงการมีผู้ได้รับคะแนนเพียงคนเดียว 3) มูลค่าสิ่งสนับสนุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 4) ทุนที่ได้ ต้องไม่ได้มาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
24	บริหาร	การหาผู้ให้ทุนการศึกษา (บุคคลภายนอก) / ทุนสำหรับสนับสนุนกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการ	8%	คิดจากยอดเงินทุกประเภทรวมกัน เช่น ทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา COC ทุนสนับสนุนการจัดงานรับปริญญา 1) ตั้งแต่ 100,001 บาท = 8% 2) 60,001 - 100,000 บาท = 6% 3) 30,001 - 60,000 บาท = 4% 4) 10,000 - 30,000 บาท = 2% * ต้องยื่นหลักฐานการประสานงาน

หมายเหตุ ในกรณีที่ปัญหาในการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินนี้ ให้คุณบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด